

Số: 184/BC-UBND

Vạn Long, ngày 26 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (2010-2020) và sơ kết Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (2017-2019)

Thực hiện Công văn số 479/TP ngày 22/7/2019 của Phòng Tư pháp huyện Vạn Ninh về việc báo cáo sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

UBND xã Vạn Long báo cáo sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn xã với những nội dung cụ thể, như sau:

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

I. Kết quả xây dựng, tham gia xây dựng, thẩm định, góp ý hoàn thiện các văn bản, chính sách, đề án phục vụ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ năm 2010 đến năm 2020

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 tại Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa X về xây dựng nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã xác định rõ quan điểm, mục tiêu về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm xây dựng xã hội nông thôn ổn định, hòa thuận, dân chủ, có đời sống văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo động lực phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân và xác định rõ giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 kèm theo Chương trình hành động, trong đó xác định nhiệm vụ xây dựng “Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới” Ngày 04/6/2010 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 800/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2020 với mục tiêu chung là “Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo

vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Trên cơ sở đó Đảng ủy, UBND xã đã chủ động xây dựng chương trình, mục tiêu xây dựng địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, với chủ động đề ra giải pháp xây dựng thực hiện đạt từng tiêu chí trong bộ tiêu chí nông thôn mới đồng thời tranh thủ sự quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện của cấp trên cuối năm 2019 địa phương hoàn thành đạt 19/19 tiêu chí và được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020.

II. Kết quả thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới từ năm 2012 đến năm 2020”

Ủy ban nhân dân xã Vạn Long đã chỉ đạo công chức- Tư pháp Hộ tịch xã bám sát các mục tiêu, chương trình, nghị quyết, kế hoạch của Bộ Tư pháp, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cũng như nhiệm vụ của đơn vị gắn với chương trình, nhiệm vụ, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới của địa phương để cụ thể hóa thành kế hoạch thi đua trong đó xác định cụ thể các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong phong trào thi đua của đơn vị.. Tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan để tích cực tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế chính sách, pháp luật đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thực tiễn, tạo môi trường pháp lý thuận lợi, khuyến khích, thu hút các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động tư pháp ở cơ sở, bảo đảm thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, góp phần phòng ngừa, giảm thiểu đơn thư, khiếu nại, tố cáo, các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật và tội phạm ở nông thôn, giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội, để thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới.

Trong hoạt động Tư pháp đã chủ trì và tham gia xây dựng 100% các dự thảo văn bản được giao; nâng cao chất lượng, bảo đảm tiến độ xây dựng, thẩm định các văn; tích cực tham mưu, đề xuất thể chế hóa đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, khả thi các chủ trương, chính sách xây dựng nông thôn mới và các chủ trương, chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến xây dựng nông thôn mới. Minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không ngừng được cải thiện. Hiện tượng gây phiền hà cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính đã giảm rõ rệt qua từng năm. Thực hiện và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản. Tư pháp đã thực hiện tốt nhiệm vụ là cơ quan tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương trong việc quản lý, tổ chức triển khai công tác Phổ biến giáo dục pháp luật; làm tốt nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật và các Ban chỉ đạo về công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Công tác Phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai thực hiện thường xuyên, sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã. Công tác hòa giải ở cơ sở được chú trọng, là một

kênh phổ biến, giáo dục pháp luật quan trọng trong việc giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong cộng đồng dân cư nhằm hạn chế tối đa việc khiếu kiện đến cơ quan nhà nước.

Tiếp tục nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành chính tư pháp, đăng ký khai sinh đúng hạn cho trẻ em sinh ra trong năm theo quy định. Hoạt động chứng thực, đăng ký giao dịch bảo đảm, đáp ứng kịp thời các nhu cầu của người dân và tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn xã. Công tác trợ giúp pháp lý cũng được đẩy mạnh hướng về các thôn, đã tuyên truyền cho Nhân dân các quy định về pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chuyên đề về pháp luật để giải quyết những vấn đề phát sinh thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của nhân dân.

III. Kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn (cấp xã) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn

Theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 đã bổ sung nhiệm vụ “*đánh giá, công nhận, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân*” trong nội dung thành phần về nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới; cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân. Thực hiện Quyết định 1600/QĐ-TTg và Quyết định số 619/QĐ-TTg ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Thông tư số 07/2017/TT-BTP quy định điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Theo đó, việc xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được thực hiện dựa trên 05 tiêu chí thành phần và 35 chỉ tiêu với tổng số điểm là 100 điểm.

UBND xã đã ban hành quyết định phân công cán bộ công chức theo dõi, chấm điểm đánh giá từng chỉ tiêu thuộc lĩnh vực. Hàng năm họp đánh giá đề nghị UBND huyện công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

2. Công tác quán triệt, tập huấn, truyền thông

Chỉ đạo công chức văn hóa xã hội, cán bộ đài truyền thanh tổ chức tuyên truyền các tiêu chí và chỉ tiêu chuẩn tiếp cận pháp luật trên hệ thống đài truyền thanh của xã; Tổ chức hướng dẫn cách thức đánh giá, chấm điểm từng tiêu chí cho từng cán bộ, công chức được phân công thông qua họp giao ban và thực hiện đánh giá kết quả đạt được thông qua việc chấm điểm.

Cử cán bộ tham gia lớp tập huấn. Quyết định số 619/QĐ-TTg ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật do huyện và tỉnh tổ chức.

3. Nguồn nhân lực

Phân công cán bộ công chức Tư pháp - Hộ tịch xã phụ trách theo dõi, tổng hợp, báo cáo, hoàn chỉnh hồ sơ đánh giá xã chuẩn tiếp cận pháp luật đề nghị huyện công nhận.

Cán bộ, công chức như: Công chức văn phòng - thống kê; Công chức văn hóa xã hội; Trưởng công an; Chủ tịch mặt trận; cán bộ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ được phân công theo dõi, chấm điểm từng tiêu chí liên quan lĩnh vực phụ trách.

Kinh phí thực hiện lấy từ nguồn ngân sách địa phương được cấp trên phân bổ trong chương trình thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới hàng năm.

4. Công tác phối hợp

Tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể nhất là với UBMTTQ Việt Nam xã trong việc tuyên truyền vận động các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước liên quan đến việc xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hàng năm theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Thông tư số 07/2017/TT-BTP quy định điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

5. Kết quả đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

STT	Năm thực hiện	Đạt	Không đạt	Ghi chú
1	2017	X		Theo QĐ 619
2	2018		X	Theo QĐ 619

Nguyên nhân trong năm trong năm 2019 có cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo, theo Quyết định số 1652/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của Chủ tịch huyện Vạn Ninh.

IV. Đánh giá chung

1. Ưu điểm

Thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật góp phần làm tốt công tác Phổ biến giáo dục, tìm hiểu pháp luật và chấp hành pháp luật; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền, cơ quan, tổ chức và công dân về vị trí, vai trò của pháp luật và công tác PBGDPL trong đời sống xã hội, nâng cao ý thức trách nhiệm của cơ quan nhà nước, cán bộ, nhân dân trong thi hành và chấp hành pháp luật.

Thực hiện tốt công tác tiếp cận pháp luật giúp người dân nắm bắt, thực hiện quyền tiếp cận thông tin. Phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người dân được tham gia bàn bạc và quyết định những vấn đề có liên quan đến đời sống khu dân cư cũng như được hưởng những chính sách xã hội theo quy định.

Thực tiễn qua thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật có thể nhận thấy bên cạnh những khó khăn, vướng mắc chung về nguồn lực tổ chức thực hiện, về cơ chế phối hợp giữa các ngành thì quy định về tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật đã bộc lộ một số vướng mắc, bất cập, như: Một số tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật có nội hàm chưa rõ ràng, chung chung, định tính, đã dẫn tới cách hiểu, cách vận dụng chưa thống nhất, gây khó khăn trong việc chấm điểm, cũng như đánh giá kết quả; một số chỉ tiêu chưa thực sự phù hợp, còn có khoảng cách so với nhu cầu và điều kiện thực tế của từng địa phương; các tiêu chí, chỉ tiêu về tiếp cận pháp luật còn có sự trùng lặp, chồng chéo, mâu thuẫn với một số tiêu chí, chỉ tiêu, chỉ số trong các bộ tiêu chí có liên quan đang áp dụng trong thực tiễn; thực trạng công tác tổng hợp, thống kê trong các lĩnh vực quản lý hiện nay chưa đáp ứng các yêu cầu đặt ra của hoạt động đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu Tiếp cận pháp luật.

2. Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân

- Việc quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện sự chưa sâu rộng, chưa kịp thời, còn chậm, chưa chặt chẽ.

- Đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện chưa đảm bảo, chưa có kinh nghiệm, một số chỉ tiêu trong các tiêu chí còn chung chung, chưa xác định rõ; chưa đánh giá hết mức độ tiếp cận của người dân về chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Hệ thống thông tin, các hình thức tuyên truyền chưa truyền tải được hết nội dung cần tuyên truyền đến với người dân.

3. Bài học kinh nghiệm (không)

4. Kiến nghị, đề xuất

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn chỉ đạo tổ chức thực hiện hoạt động chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Tiếp tục phát huy các tiêu chí, chỉ tiêu đã được thực hiện tốt; củng cố, kiện toàn các chỉ tiêu trong các tiêu chí còn sai sót để đảm bảo hồ sơ mang tính khả thi, phù hợp theo quy định.

- Tiếp tục tuyên truyền phổ biến bằng nhiều hình thức mô hình phù hợp; công khai, minh bạch công tác đánh giá tiếp cận pháp luật để cá nhân, tổ chức dễ dàng hiểu rõ và chấp hành đúng quy định.

Kiến nghị Huyện hướng dẫn phân loại từng hồ sơ trong từng tiêu chí, chỉ tiêu cụ thể, chi tiết; kinh phí đầu tư cho đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật hàng năm.

Phần thứ hai

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

NHIỆM VỤ GIẢI ĐOẠN 2020-2025

I. Mục tiêu

1. Mục tiêu chung

Tiếp tục xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đưa xã Vạn Long đạt chuẩn nông thôn mới.

2. Mục tiêu cụ thể

II. Nhiệm vụ trọng tâm

III. Giải pháp thực hiện

Một là, bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật thông qua việc chỉ đạo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch triển khai nhiệm vụ được giao để thi hành Hiến pháp, pháp luật đúng yêu cầu, tiến độ; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn được kiểm chế, có giảm so với năm trước.

Hai là, thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã đúng quy định của pháp luật thông qua việc công khai đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính; giải quyết các thủ tục hành chính đúng trình tự, thủ tục, thời hạn quy định; bảo đảm sự hài lòng của tổ chức, cá nhân về chất lượng, thái độ phục vụ khi thực hiện thủ tục hành chính.

Ba là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, nâng cao nhận thức, của cấp ủy, chính quyền các cấp về ý nghĩa, tác động của công tác đánh giá chuẩn Tiếp cận pháp luật, trên cơ sở đó xác định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các cấp trong việc xây dựng xã, phường bảo đảm việc tiếp cận pháp luật cho người dân gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan, các thành viên của hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật các cấp trong việc xây dựng và cải thiện điều kiện Tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

Thường xuyên kiểm tra để kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém trong việc triển khai thực hiện, đồng thời biểu dương nhân rộng điển hình để đội ngũ công chức và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, lợi ích của việc xây dựng địa phương đạt chuẩn Tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

Trên đây là báo cáo sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn xã Vạn Long. /

Nơi nhận:

- Phòng Tư pháp huyện; (VBĐT)
- Lưu: VT, TP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN



KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Duy Hùng